

Số: 89/TB-MTTQ-UB

Đắk Hà, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Hà thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tiếp tục chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đồng thời giá cả hàng hóa tăng cao đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, do vậy tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ năm 2021; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thực hiện đảm bảo; cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cử tri và Nhân dân trong huyện tin tưởng, phấn khởi đồng tình và đánh giá cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về tình hình giá cả các mặt hàng vật tư, nhu yếu phẩm tăng cao; sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc phát triển các loại cây trồng chủ lực, trồng cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu; việc thực triển khai đầu tư một số công trình, dự án thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm; chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thấp hơn so với các năm học trước; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm; một số kiến nghị của Nhân dân chưa được giải quyết kịp thời, nên đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng, niềm tin và cuộc sống của Nhân dân.

#### **II. HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

## **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân**

Trong năm 2022, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đã xây dựng và triển kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền, phổ biến, pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; vận động Nhân dân phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19; nêu cao tinh thần cảnh giác, yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống; đoàn kết, giúp đỡ nhau, vươn lên thoát nghèo; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp trong huyện. Đồng thời, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

## **2. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh**

Đã kịp thời triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” năm 2022<sup>1</sup> gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới, phong trào thi đua “*Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế*” năm 2022<sup>2</sup> góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Triển khai kịp thời công tác hướng dẫn và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Ui, Ngọc Wang năm 2022 đảm bảo đúng quy trình, quy định và đạt kết quả<sup>3</sup>.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” năm 2022 góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*”. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền

<sup>1</sup> Kế hoạch số 86/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực huyện.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 87/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực huyện.

<sup>3</sup> Kế hoạch số 115/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/9/2022 và Kế hoạch số 116/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/9/2022 của Ban Thường trực huyện.



vững và từng bước xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn theo nội dung danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (06 hủ tục, 08 phong tục không còn phù hợp). Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, nhân rộng thêm 12 mô hình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đến nay có 60 mô hình: lĩnh vực kinh tế: 49 mô hình, lĩnh vực văn hóa- xã hội: 09 mô hình; lĩnh vực QP-AN 02 mô hình). Cuộc vận động tiếp tục có tác động tích cực đến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước đi vào cuộc sống của nhân dân, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

### **3. Kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và góp ý xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW**

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội huyện năm 2022<sup>4</sup>; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai giám sát theo kế hoạch đảm bảo quy định<sup>5</sup>. Đồng thời, cử đại diện Ban Thường trực tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện giám sát tại các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị về

<sup>4</sup> Kế hoạch số 70/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/01/2022 của UBNDTTQVN huyện.

<sup>5</sup> Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giám sát: Kết quả triển khai xây dựng công trình đường vào Nghĩa trang nhân dân huyện tại thị trấn Đắk Hà; giám sát ngân sách Nhà nước của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2022; giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định số 02 – QĐi/TU, ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

- Hội LHPN: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện; Giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội là phụ nữ và trẻ em theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Liên đoàn Lao động: Giám sát việc xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

- Hội Nông dân: Giám sát việc thực hiện “Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên địa bàn huyện.

- Hội Cựu chiến binh: Giám sát việc thực hiện chế độ làm nhà ở cho người nghèo, trong đó có Hội viên Hội Cựu Chiến binh.

- Huyện đoàn: Giám sát việc nâng cao chất lượng đào tạo lao động trẻ, giải quyết việc làm sau đào tạo để tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên theo Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chính sách pháp luật; tham gia với Viện kiểm sát nhân dân huyện giám sát được 4 cuộc về việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù... Qua giám sát và tham gia giám sát thấy rằng: Nhìn chung trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị được giám sát trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Công tác phản biện xã hội đã có kết quả rõ rệt<sup>6</sup>. Đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự án quan trọng như: Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà; Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km17, Km42+400-Km49+500; dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề). Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tiến hành tham gia góp ý về dự thảo các Luật sửa đổi, bổ sung, Quy chế làm việc của Huyện ủy (sửa đổi, bổ sung), Quy định về luân chuyển cán bộ, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện, các nội dung chính của công tác Quy hoạch, giáo dục, y tế và các kế hoạch đảm bảo theo quy định. Qua ý kiến phản biện của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đánh giá cao; giúp cho các đơn vị lấy ý kiến có thêm thông tin để xây dựng và ban hành các đồ án, đề án, phương án... sát với thực tế, có khả thi trong triển khai thực hiện.

#### **4. Về phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; phối hợp tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trước, sau kỳ họp Quốc hội khóa XV, của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm 2022 trên địa bàn huyện. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND huyện xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết<sup>(7)</sup>; đồng thời theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng việc giải quyết đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

<sup>6</sup> Công văn số 607/CV-MTTQ-BTT, ngày 22/6/2022 của BTT MT huyện; Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/6/2022 của BTT MT huyện;

<sup>7</sup> Các Báo cáo số: 384+385/BC-MTTQ-BTT, ngày 20/01/2022; số 284 và 385/BC-MTTQ-BTT, ngày 25/01/2022; số 438 và 439/BC-MTTQ-BTT, ngày 23/6/2022; số 440/BC-MTTQ-BTT, ngày 23/6/2022; số 339/BC-MTTQ-BTT, ngày 23/6/2022; số 461/BC-MTTQ-BTT, ngày 17/8/2022; số 497/BC-MTTQ-BTT, ngày 14/11/2022; số 460/BC-MTTQ-BTT, ngày 17/8/2022; số 498/BC-MTTQ-BTT, ngày 14/11/2022 của BTT MT huyện.



Thường xuyên dự các buổi tiếp công dân cùng với lãnh đạo huyện theo quy định (ngày 10, 22, 30 hàng tháng); đồng thời phân công lãnh đạo tiếp công dân tại cơ quan UBMTTQVN huyện trong các ngày làm việc hàng tuần, trong năm 2022 có 02 công dân trực tiếp đến cơ quan UBMTTQVN huyện để phản ánh, kiến nghị và đã được hướng dẫn giải quyết. Qua công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

### **III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ**

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2022. Qua năm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, tại kỳ họp này Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện kiến nghị như sau:

1. Đề nghị đại biểu HĐND huyện khóa VI, cần quan tâm, tiếp tục giám sát cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời, có chất lượng, nhất là những kiến nghị còn kéo dài<sup>8</sup>.

2. Trong thời gian qua, cử tri và Nhân dân ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền các cấp đã quan tâm rà soát, xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có chuyển biến rõ nét; một số kiến nghị, đơn thư liên quan đến đất đai chưa được xem xét, giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt lĩnh vực này.

3. Hiện nay, nhiều tuyến đường chưa được đầu tư, một số các tuyến đường tại các xã đã xuống cấp, hư hỏng, một số tuyến đường đã quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện tiếp tục bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông theo Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện.

4. Hiện nay, tình trạng xả thải chưa qua xử lý; việc thu gom, xử lý rác, chất thải rắn còn nhiều khó khăn, bất cập, còn gây ô nhiễm môi trường; cử tri và Nhân dân đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về môi trường và có các giải pháp quyết liệt trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

5. Đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện việc huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất

---

<sup>8</sup> Việc giải quyết vi phạm của gia đình bà Y Mới, thôn 8 xã Đăk Ui; giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi; Việc giải quyết các tồn đọng liên quan các hộ di dân tái định cư tại xã Đăk Long; Việc giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD đất chồng lấn và công tác quản lý xây dựng tại thị trấn Đăk Hà.

lượng và hiệu quả giáo dục nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trên đây là Thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính năm 2022 và ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

**Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Lưu: VT.

TM. UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Ngọc Quang**